

'ธ.กรุงไทย' หวังภาครัฐ หนุนสินเชื่อเกษตรพื้น

กรุงไทยเผย 2 เดือนสินเชื่อรายใหญ่ยังโตตามเป้า 3% ซึ่งกลุ่มสินเชื่อเกษตรมสองตลาดอ้อยยังสดใส หลังรัฐบาลอนุมัติโรงงานผลิตน้ำตาลควบโรงไฟฟ้าขนาดกลางเพิ่มอีก 12 แห่ง วิ่งหาธนาคารแล้ว 5 แห่ง จ่อรอเสนอบอร์ดพิจารณาสัปดาห์หน้า 2 แห่งวงเงิน 4,000-5,000 ล้านบาทต่อราย

นายกิตติพันธ์ อุนตรโสทธิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่าการเติบโตของสินเชื่อรายใหญ่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาอ้อยโตเฉลี่ย 2-3% สอดคล้องกับเป้าหมายของธนาคารยังต้องการรักษาระดับการเติบโตให้ใกล้เคียงกับภาพรวมการปล่อยสินเชื่อของทั้งธนาคารที่ปีตั้งเป้าหมายเติบโตไว้ 3% จากสินเชื่อภาพรวมทั้งสิ้น 1.89 ล้านล้านบาท ถือว่าใกล้เคียงกับการเติบโตจีดีพีประเทศ

ทางด้านสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อเกษตรของธนาคาร ได้แก่กลุ่มยาง น้ำตาลและมันสำปะหลัง คิดเป็นสัดส่วน 13% ของสินเชื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ โดยสถานะผู้ประกอบการสินเชื่อส่วนใหญ่เป็นตัวกลางยังเข้มแข็ง แม้ปัจจุบันมีความต้องการสินเชื่อกลุ่มนี้จะลดลงตามมูลค่าราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง จากปริมาณการผลิตส่วนเกินอยู่มากในตลาด ขณะที่ความต้องการซื้อจากจีนที่เป็นผู้ซื้อหลักลดลง และราคาน้ำมันที่ปรับลดลงทำให้คนหันไปซื้อสินค้าทดแทนยางหรือยางเทียมที่มีราคาถูกกว่าแทน ปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณขึ้น

"สินเชื่อที่ธนาคารปล่อยส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อดำเนินการทั่วไป ยังมีค่อนข้างมีความต้องการเงินลงทุนใหม่เพื่อขยายกำลังการผลิต และหลังจากนี้มองว่านโยบายภาครัฐยังเป็นสิ่งสำคัญเข้ามาดูแล ภายใต้ปัจจัยภาคส่งออกยังเติบโตชะลอลงและราคาสินค้าเกษตร

ยังตกต่ำ จึงเชื่อว่าความต้องการสินเชื่อจะกลับมาขยายตัวได้"

สำหรับปีนี้ธนาคารมองว่า กลุ่ม อ้อยถือเป็นธุรกิจสินเชื่อเกษตรที่มีอนาคตสดใส และยังมีความต้องการสินเชื่อโดยล่าสุด ภาครัฐได้อนุมัติให้เปิดโรงงานผลิตน้ำตาล ที่ต้องมีโรงผลิตไฟฟ้า ในปีนี้เพิ่มอีก 12 แห่ง ในจำนวนนี้มี 5 แห่ง เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อกับธนาคารและมี 2 แห่ง ที่ธนาคารกำลังดำเนินการ

**อ้อยถือเป็น
สินเชื่อเกษตร
ที่มีอนาคตสดใส
และยังมีความ
ต้องการสินเชื่อ**

การส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง ในภาคอีสาน กำลังผลิต 30,000 ตัน ต่อวันคาดว่าความต้องการสินเชื่อประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาทต่อราย เติร์มเสนอบอร์ดธนาคารพิจารณาอนุมัติในสัปดาห์หน้า

จากปัจจุบันทั้งระบบมีผู้ประกอบการโรงงานผลิตน้ำตาล 52 โรงงาน คิดเป็น 23 ผู้ประกอบการ ในจำนวนนี้เป็นลูกค้าของธนาคารจำนวน 11 ผู้ประกอบการ โดยบริษัทเกษตรไทยฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 3 มี 3 โรงงาน มีกำลังผลิต 88,000 ตันต่อวัน

ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ บมจ.เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์คอร์เปอเรชั่น หรือ KTIS เป็นบริษัทที่มีโรงผลิตน้ำตาลกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดในไทย โดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเฉลี่ย 14,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังให้วงเงินรองรับเพิ่มเติมอีก 30,000 ล้านบาท สำหรับป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและราคาอ้อย รวมถึงเงินก่อสร้างโรงงานใหม่เช่นเอทานอลและโรงงานผลิตไฟฟ้า